



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา

ด้วยคณะรัฐมนตรีให้ใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถอธิบาย ตรวจสอบได้ โดยให้ประกาศรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งชั้น ครึ่งชั้น และสองชั้น ในที่เปิดเผยให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยประกาศให้ทราบทุกครั้งที่มีการประเมินซึ่งกำหนดไว้ปีละ ๒ ครั้ง

อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่องระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๒๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จึงประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้

ระดับดีเด่น

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายองอาจ จุมสีมา	ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๒	นางสาวอังคณา นาสารี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๓	นายจิรศาสตร์ กุศลรัมย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
๔	นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
๕	นายธัญรักษ์ บุตดาลี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
๖	นายณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ	ผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม
๗	นายอดุลย์ หลักชัย	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนาคำศึกษา
๘	นายสุรชัย โสภภาพรม	ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล
๙	นางธัญญาภรณ์ จารุจิตร	ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒
๑๐	นายบุญถึง ตันงาม	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองซอนวิทยา
๑๑	นางจिरกานต์ สุภสร	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๒	นายสมบัติ เจือบุญ	ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
๑๓	นายจिरายุทธ อักษรพิมพ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
๑๔	นางกมลพรรณณ วีระชาติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนทกสิขพรธาวินวิทยาคม อุบลราชธานี
๑๕	นายทรงยุทธ ต้ามทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงในพิทยาคาร
๑๖	นายเชิดศักดิ์ สมศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
๑๗	นายธวัชชัย กุควางษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑๘	นายพิทักษ์ แผงอ่อน	ผู้อำนวยการโรงเรียนซีทวนวิทยาลัย
๑๙	นายสุภชาติ รุ่งแสง	ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา
๒๐	นางจิราพร ธรรมเจริญ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเก่าขามวิทยา
๒๑	นายไพโรจน์ แสนแดง	ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
๒๒	นายสมเกียรติ สมคิด	ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศข้าวปุ้นวิทยา
๒๓	นายวิศิษฐ์ ไชยอิน	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมคำวิทยาคาร
๒๔	ว่าที่ร้อยตรีชฎิล ชูฉัตร	ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
๒๕	นายรินทร์ ผิวทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
๒๖	นายสนอง ตระทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกุลวิทยาคม
๒๗	นายสมบัติ ปัญญาคง	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
๒๘	นายถนอม หลุมทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
๒๙	นายพงษ์รัช โหมดม่วง	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสว่างประชาสรรค์
๓๐	นายทงศ์ศักดิ์ แก้วศรีทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนพะลานวิทยาคม
๓๑	นายศักดิ์ชัย นวลฉวี	ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา
๓๒	ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิปไตย	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
๓๓	นางสาวชุติเมต อุทธา	ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลชุมพัฒนา
๓๔	นายบรรพต แก่นลา	ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
๓๕	นายสุรศักดิ์ สถาวร	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมง์คลาภิเษก
๓๖	นายบัณฑิต พลอาษา	ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
๓๗	นายประภาส สีทา	ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๓๘	ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
๓๙	นางสุพัตรา คำจันทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา
๔๐	ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทรร ศรีดา	ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
๔๑	นายไพรินทร์ ภาณานันท์	ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
๔๒	นายวสันต์ นวลอินทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์
๔๓	นายอุทัย จันทะเวช	ผู้อำนวยการห้วยขะยุงวิทยา
๔๔	นายไกร เฉลิมพงษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างคัมภีรวิทยานุสรณ์
๔๕	ว่าที่ ร.ต.บรรจง ดอกอินทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตรวิทยาคาร
๔๖	นางสุนิรัตน์ พวงพัว	ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ
๔๗	นายประยูร ใจภักดี	ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
๔๘	นายธำรงค์ วิเศษรอด	ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม
๔๙	นายชัชวาล ใจเดี่ยว	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคะแซงศึกษา
๕๐	นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสว่างวิทยา
๕๑	นายประดิษฐ์ พันยา	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเยี่ยศึกษา รัชมง์คลาภิเษก
๕๒	นายพรพิชิต ทองหมื่น	ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
๕๓	นายกิติณรงค์ มาสงค์	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
๕๔	นายสมปอง พวงพัว	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๕๕	นายบุญธรรม กล้าหาญ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม
๕๖	นางวิมล อินธิสอน	ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา
๕๗	นายองอาจ พงษ์อารีย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
๕๘	นายจรงค์ศักดิ์ อุทรามนตรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญศรีวิทยาคาร
๕๙	นายอนันต์ พูลศรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา
๖๐	นายสุกิจ จันทบาล	ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
๖๑	นายอภิสิทธิ์ ต້องสู	ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม
๖๒	นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
๖๓	นางสุวรรณี ภูมิมะนาว	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุดติศวิทยา
๖๔	ว่าที่ ร.ต.พีระพงษ์ สิงห์จันทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
๖๕	นายสุภวัต ลากสาร	ผู้อำนวยการโรงเรียนคิมใหญ่วิทยา
๖๖	นายรัศมี ถิ่นขาม	ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
๖๗	นายประยูร รัตนศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม
๖๘	นายพินันท์ ปรัชญานุกูตร	ผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม
๖๙	นายเฉลิมศักดิ์ ศุภฤกษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
๗๐	นายวิศวะ โทบุตรดี	ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนภาวิทยาคม
๗๑	นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย	ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยตะพานวิทยาคม
๗๒	นายณรงค์ พันใจ	ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
๗๓	นายสมยศ นิลฉวี	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม
๗๔	นายชัชวาล สารวัน	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
๗๕	นายโกวิท สุวรรณ	ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกคูวิทยา
๗๖	นายรณชัย ธรรมราช	ผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร
๗๗	นายอชิระ วิริยสุขหทัย	ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา
๗๘	นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคุณวิทยบาลลังก์
๗๙	นายปรีชา บัณฑิต	ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาเค้าวิทยานุสรณ์
๘๐	นายบุญลือ โคมลศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
๘๑	นายวิญญู คณาเสน	ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแมด

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางจรรุวรรณ บุญโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ